

CÔNG TY TÂN ĐỆ

Chăm lo đời sống người lao động

Là doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn nhất tỉnh với 8 nhà máy, hơn 18.000 người lao động (NLD) nhưng chưa khi nào Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) để xảy ra đình công, lãn công ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mấu chốt của vấn đề chính là việc Công ty luôn nỗ lực chia sẻ lợi ích, không ngừng chăm lo đời sống NLD.



Bữa ăn của người lao động Công ty Tân Đệ luôn bảo đảm đủ khẩu phần dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Vừa bước ra từ khu vực tổ chức khám sức khỏe định kỳ của Công ty, chị Phạm Thị Thủy, công nhân nhà máy Tân Đệ 8 (huyện Đông Hưng) hồ hởi nói với chúng tôi: Năm nào tôi cũng như anh chị em công nhân may đều được khám sức khỏe 2 lần. Gần bố với Công ty gần 10 năm, sức khỏe của tôi luôn duy trì ở tình trạng tốt, không mắc các bệnh nghề nghiệp. Chị Thủy còn đọc vanh vách những thông số sức khỏe của mình từ chiều cao, cân nặng đến chỉ số huyết áp, tim mạch, đường hô hấp...

Không riêng chị Thủy, tất cả NLD của Công ty Tân Đệ đều nắm rõ tình trạng sức khỏe và còn am hiểu những kiến thức tự chăm sóc, phòng bệnh cho bản thân. Bác sĩ Nguyễn Thị Bấy, Trưởng phòng Y tế Công ty Tân Đệ chia sẻ: Tất cả thông tin về sức khỏe hiện tại và tiền sử bệnh lý của NLD đều được chúng tôi tổng hợp, xây dựng hệ thống dữ liệu trên phần mềm quản lý sức khỏe của Công ty phục vụ công tác theo dõi, chăm sóc, phòng bệnh cho họ. Ngoài ra, chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức tư vấn, hướng dẫn NLD các

biện pháp phòng bệnh, nâng cao sức khỏe như ăn uống, tập thể dục, điều trị y tế theo phác đồ khoa học.

Hơn 2 năm qua, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song Công ty Tân Đệ luôn kiểm soát được tình hình, không có người mắc Covid-19 bị chuyển nặng. Đó là nỗ lực lớn của ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty trong việc tuyên truyền, hướng dẫn NLD thực hiện tốt các biện pháp phòng dịch; chuẩn bị vật tư, phương tiện và nhân lực ứng phó; vận động và triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho NLD sớm nhất có thể. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Với quan điểm sức khỏe của NLD là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp, chúng tôi tập trung huy động mọi nguồn lực bảo vệ họ trước các mối nguy hiểm của dịch bệnh. Đến nay, cơ bản 100% NLD đủ điều kiện đều được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi thứ ba.

Trong suốt mùa dịch, tuy gặp không ít khó khăn về nguồn cung thực phẩm nhưng Công ty Tân Đệ vẫn quyết tâm bảo đảm khẩu phần, dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực

phẩm trong từng bữa ăn của NLD. Đặc biệt, để phục hồi sức khỏe cho công nhân trở lại làm việc sau khi nghỉ giãn cách, điều trị Covid-19, lãnh đạo Công ty chỉ đạo nấu đổi món vừa tăng hàm lượng dinh dưỡng vừa phù hợp với thể trạng của NLD. Chị Nguyễn Thanh Ngân, công nhân nhà máy Tân Đệ 2 (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Đến nhà máy làm việc mà em cảm nhận như ở gia đình vì thấy sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của lãnh đạo và anh chị em đồng nghiệp. Tình cảm ấm áp đó là lý do em muốn gắn bó lâu dài với Công ty.

Hàng năm, Công đoàn Công ty Tân Đệ đều chủ động phối hợp với ban giám đốc tham gia xây dựng các biện pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đủ việc làm cho NLD; duy trì thực hiện các chính sách tiền lương, tiền công, tiền thưởng, tham gia đóng BHXH, BHYT, BHTN, ổn định tư tưởng và nâng cao đời sống cho NLD thông qua nội quy, quy định, thỏa ước lao động tập thể. Ông Trịnh Thanh Định, Chủ tịch Công đoàn Công ty cho biết: Ngoài có việc làm ổn định với thu nhập bình

quân hơn 9,5 triệu đồng/người/tháng, mỗi năm Công ty còn chi hơn 330 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội cho NLD như: tiền thưởng các ngày lễ, tết, thường tuần, thường chuyên cần; hỗ trợ tiếp bước con đến trường; tổ chức các sân chơi mini game và tặng quà; hỗ trợ phụ nữ trong thời kỳ mang thai, nuôi con nhỏ; công tác khuyến học, khuyến tài.

Cùng với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLD, Công ty Tân Đệ cũng là doanh nghiệp tiên phong trong việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, tay nghề, cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và đời sống cho NLD. Công ty đã đưa ứng dụng nội bộ App Mobile Tân Đệ vào hoạt động tạo ra môi trường làm việc tốt hơn cho NLD như cắt giảm thủ tục, thời gian đăng ký nghỉ phép, nghỉ điều trị bệnh; giúp NLD chủ động tra cứu thông tin cá nhân, nhận phiếu thanh toán lương hàng tháng, đặt câu hỏi cho ban tư vấn pháp luật, tư vấn chăm sóc sức khỏe... Đến nay đã có trên 98% NLD Công ty Tân Đệ sử dụng điện thoại thông minh kết nối internet đã cài đặt và sử dụng thành thạo App Mobile Tân Đệ.

Không chỉ xây dựng tác phong, lễ lối làm việc chuyên nghiệp cho NLD, những năm qua Công ty Tân Đệ cũng rất chú trọng vun đắp lý tưởng sống, kiến tạo môi trường phát triển cho NLD. Thông qua các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao do Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức, Đảng bộ Công ty phát hiện, bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho hàng trăm quần chúng ưu tú và đã 33 người được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Sự trưởng thành về nhận thức chính trị cộng với trình độ chuyên môn vững vàng của các đảng viên về mang lại lợi ích thiết thực cho NLD vừa tạo nguồn cán bộ quản lý giỏi giúp doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN LIÊN GIANG

Nhiều giải pháp tăng trưởng tín dụng

Mặc dù những tháng đầu năm là thời điểm rất khó để tăng trưởng tín dụng nhưng đối với Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Liên Giang (Đông Hưng), chỉ trong 3 tháng đầu năm 2022 tăng trưởng tín dụng đã đạt 14,47% với tổng dư nợ cho vay đạt gần 193 tỷ đồng, chiếm thị phần từ 72 - 74% các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn ba xã Liên Giang, Mê Linh và Phú Lương - là các địa phương Quỹ đang hoạt động.

Ông Nguyễn Minh Tuệ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ TDND Liên Giang cho biết: Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm Quỹ đã bám sát mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các xã Liên Giang, Mê Linh và Phú Lương để có phương án cho vay phù hợp. Trong tổng dư nợ cho vay của Quỹ (gần 193 tỷ đồng) với hơn 1.000 khách hàng đang vay vốn, cho vay sản xuất nông nghiệp chiếm 20%, cho vay kinh doanh dịch vụ, phục vụ đời sống chiếm 80%. Với phương châm hoạt động "Vi lợi ích thành viên, không vì mục tiêu lợi nhuận", từ khi thành lập đến nay Quỹ TDND Liên Giang luôn bám sát chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để điều chỉnh cơ chế lãi suất cho vay phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên nhanh chóng có vốn để phát triển sản xuất. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tác động lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các thành viên, Hội đồng quản trị Quỹ đã quyết định giảm lãi suất cho vay 0,5%/năm so với trước khi có dịch; hiện tại, Quỹ đang duy trì ở mức 0,45%/tháng

đối với cho vay nông nghiệp, nông thôn và 0,79%/tháng đối với cho vay thỏa thuận khác. Cùng với đó, Quỹ còn bố trí 3 cán bộ chuyên trách công tác tín dụng (chiếm gần 20% tổng số cán bộ, nhân viên của Quỹ), trên cơ sở đó tổ chức thẩm định trước khi xét duyệt cho vay về mục đích sử dụng vốn, tài sản bảo đảm cũng như khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, bảo đảm khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả, từ đó trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn.

Không chỉ tích cực thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, Quỹ TDND Liên Giang còn chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các phòng giao dịch, từ đó bảo đảm tăng trưởng tín dụng theo đúng mục tiêu đã đề ra. Là một trong hai phòng giao dịch của Quỹ, Phòng giao dịch Mê Linh luôn hoạt động đạt hiệu quả cao, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phát triển kinh tế cho nhân dân địa phương. Ông Nguyễn Gia Quyết, Phó Giám đốc Quỹ TDND Liên Giang, Trưởng phòng giao dịch Mê Linh cho biết: Nhờ tạo dựng được niềm tin với khách hàng, đặc biệt là sau 5 năm đưa vào hoạt động từ sơ khởi, Phòng giao dịch đã tăng trưởng quy mô tín dụng từ 45 tỷ đồng lên 77 tỷ đồng với 321 khách hàng đang vay vốn, chiếm gần 40% tổng dư nợ cho vay của Quỹ. Từ nguồn vốn đó, người dân địa phương có điều kiện phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Điển hình là gia đình anh Trần Đại Nam (thôn Tiên, xã Mê Linh), nguồn

vốn tín dụng của Phòng giao dịch Mê Linh không chỉ là "cứu cánh" giúp gia đình anh thoát khỏi nguy cơ phá sản mà còn tiếp tục phát triển cơ sở sản xuất giấy vệ sinh cao cấp Minh Huy. Sau hơn 10 năm đi bộ đội, xuất ngũ trở về địa phương, anh Nam đã trải qua rất nhiều nghề nhưng đều không đem lại hiệu quả. Anh Nam tâm sự: Do thấy mô hình sản xuất giấy vệ sinh cao cấp của bà con đạt hiệu quả cao nên tôi đã học hỏi kinh nghiệm và quyết định đầu tư ngay trên diện tích 200m² của gia đình. Rất may mắn cho gia đình tôi được Quỹ TDND Liên Giang tin tưởng và tạo điều kiện cho vay vốn nên đã có điều kiện mua máy sản xuất với công suất 3,5 tấn/ngày, tổng giá trị 1 tỷ đồng. Nhờ tìm hiểu kỹ thị trường nên mặc dù mới chỉ đi vào hoạt động được gần 2 tháng, sản lượng sản xuất trung bình khoảng 1 tấn/ngày nhưng sản phẩm giấy vệ sinh cao cấp do cơ sở sản xuất ra đến đâu được tiêu thụ hết đến đó. Không chỉ giải quyết việc làm và mang lại thu nhập cho gia đình, cơ sở còn thuê thêm 6 lao động ở địa phương với thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Đến nay, Quỹ TDND Liên Giang đã hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 với tỷ lệ đạt gần 12%. Thời gian tới, Quỹ tiếp tục triển khai các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi đôi với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, từ đó góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

MINH HƯƠNG



Gia đình anh Trần Đại Nam (thôn Tiên, xã Mê Linh) phát triển cơ sở sản xuất giấy vệ sinh cao cấp Minh Huy từ nguồn vốn vay của Quỹ TDND Liên Giang.

3 lần hiến đất với gần 150m² để mở rộng đường giao thông nông thôn, ông Nguyễn Văn Vinh, thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải (Tiền Hải) được cán bộ và nhân dân trân quý bởi mỗi lần hiến đất là một lần ông góp phần để diện mạo nông thôn ngày thêm đổi mới.

Gần bố với mảnh đất Nam Hải đến nay đã 63 năm, tình yêu ông Vinh dành cho quê hương như chính cuộc đời của mình. Tâm sự với chúng tôi, ông cho biết, mảnh đất Nam Hải xưa nghèo khó lắm, đường đi chật hẹp, chỉ toàn bùn đất gồ ghề. Trong suy nghĩ của ông, muốn phát triển kinh tế thì giao thông phải thuận tiện. Vì vậy, khi chính quyền có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn, ông đã đồng thuận hiến đất.

Tuy mảnh đất của gia đình ông Vinh nằm giáp tuyến đường ĐH.30, nơi được đánh giá có nhiều tiềm năng để kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế nhưng theo chia sẻ của ông, nếu mình cứ đất lợi ích cá nhân lên trên lợi ích tập thể thì làm gì có đường đẹp để đi, đến bao giờ quê hương mới phát triển được. Từ suy nghĩ đó cộng với ý thức trách nhiệm của một đảng viên nên khi chính quyền vận động nhân dân hai bên tuyến đường ĐH.30 hiến đất làm đường, ông Vinh hoàn toàn ủng hộ.

Lần đầu tiên ông Vinh hiến đất là năm 1995. Khi đó mở rộng tuyến đường đi qua khu đất của gia đình (nay là đường ĐH.30), ông đã hiến 100m². Lần thứ hai là năm 2001 khi thực hiện chủ

Ông Vinh 3 lần hiến đất làm đường



Ông Nguyễn Văn Vinh (người bên trái) với Bí thư Chi bộ thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải (Tiền Hải) bên phần diện tích gia đình hiến để mở rộng đường giao thông.

trương nâng cấp, mở rộng đường ĐH.30, ông lại hiến thêm 30m². Lần thứ ba này, dự án tuyến đường ĐH.30 đang được làm mới với thiết kế mặt đường mở rộng 7m, chất liệu bê tông ápatphan, hai bên có rãnh thoát nước nên sẽ lấn vào một phần diện tích đất của người dân. Gia đình ông Vinh một lần nữa lại hiến hơn 10m² đất để đoạn đường được mở rộng, thẳng đẹp theo đúng thiết kế. Dù diện tích đất gia đình ông hiến lần này không nhiều bằng hai lần trước nhưng giá trị lại không hề nhỏ. Vì tính theo giá đất ở mà nhà nước quy định hiện nay, ông Vinh đã ủng hộ hơn 50 triệu đồng.

Sau 3 lần hiến đất làm đường, tổng cộng gia đình ông Vinh đã hiến gần 150m² đất, so với đất ở nông thôn của một gia đình là không hề nhỏ. Mỗi lần hiến đất là một lần gia đình ông Vinh góp công góp của giúp đoạn đường trở lên khang trang hơn, người dân đi lại thuận tiện hơn. Với ông, đây cũng là cách thể hiện tình cảm của mình dành tặng quê hương.

Ông Trần Văn Chung, Bí thư Chi bộ thôn Nội Lang Bắc, xã Nam Hải cho biết: Thực hiện chủ trương của Đảng ủy xã về việc vận động nhân dân hai bên tuyến đường ĐH.30 hiến đất, Chi bộ thôn đã triển khai

đến từng đảng viên. Đồng chí Nguyễn Văn Vinh đã gương mẫu đi đầu phong trào, đồng thời kêu gọi bà con cùng hưởng ứng. Không chỉ vậy, trong bất kỳ hoạt động nào của Chi bộ và phong trào ở địa phương, đồng chí và gia đình cũng đều gương mẫu chấp hành, ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Đồng chí là đảng viên gương mẫu, tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào xây dựng nông thôn mới.

HỒNG THAM (Đài TTHH Tiền Hải)

ĐẾN NĂM 2025, CẢ NƯỚC CÓ 85% XÃ ĐẠT CHUẨN VỀ GIAO THÔNG NÔNG THÔN

Mục tiêu phấn đấu về giao thông nông thôn (GTNT) là đến năm 2025, cả nước có 85% xã đạt tiêu chí chuẩn về giao thông và đến năm 2030 là 100%.

GIAI ĐOẠN 2021-2025	GIAI ĐOẠN 2026-2030
 >85% Xã đạt tiêu chí chuẩn về GTNT	 100% xã đạt tiêu chí chuẩn về GTNT
 >90% Tỷ lệ cứng hóa đường huyện	 100% Tỷ lệ cứng hóa đường huyện;
 >85% Đường GTNT từ đường xã trở xuống	 >95% Các loại đường GTNT
 Phát triển các loại hình và dịch vụ vận tải, mỗi huyện xây dựng 1 bến xe khách (nếu có quy hoạch)	 Phát triển các loại hình và dịch vụ vận tải, phấn đấu mỗi huyện xây dựng 1 bến xe khách cấp IV trở lên (nếu có quy hoạch)
 Xây dựng hệ thống bền phà nối các xã trên các cù lao trên sông, ven biển với đất liền	 Xây dựng hệ thống bền phà nối các xã trên các cù lao trên sông, ven biển với đất liền
 Hoàn thành xây dựng đường ô tô từ huyện đến trung tâm 13 xã còn lại	 Hoàn thành xây dựng đường ô tô từ huyện đến trung tâm 13 xã còn lại

* Quy định trong bộ tiêu chí quốc gia về NTM theo Quyết định số 491/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
 Nguồn: Bộ Giao thông vận tải

TTXVN Vietnam News Agency
<https://infographics.vn>